



๕๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วน
การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๔/ว ๗๖๙๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแนวโน้มการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ทำให้มีการประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชน รวมถึงสถานที่ราชการที่มีประชาชนขอรับบริการจำนวนมาก ซึ่งกรมการปกครองได้แจ้งจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่วมอำเภอ ยืม พิจารณาหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ นั้น

เนื่องจากสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นหน่วยบริการที่มีประชาชนติดต่องานเป็นจำนวนมาก ทั้งคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าว จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด โดยทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกวัน ตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่เข้าออกสำนักทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ดำเนินมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดที่פקคอยและจำกัดจำนวนบุคคลที่จะเข้าพื้นที่ให้บริการโดยใช้ระบบคิว การจัดโต๊ะและเก้าอี้ให้เว้นระยะห่างของแต่ละคนไม่น้อยกว่า ๑ เมตร สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการปฏิบัติงาน หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ยา และควรสวมใส่ถุงมือด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเอกสารหรือพยานวัตถุของผู้ติดต่อขอรับบริการโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา รับผิดชอบการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ขอให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒. ให้จำกัดจำนวนผู้ติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละวันด้วยการจัดคิวเป็นรายตำบล หมู่บ้านหรือชุมชน แล้วแต่กรณี เช่น ตำบลหนึ่งและตำบลสอง ให้ติดต่อวันจันทร์ และวันพุธ ตำบลสามและตำบลสี่ ให้ติดต่อวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตำบลห้า ให้ติดต่อวันศุกร์ เป็นต้น หรือ

การชะลอเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การแจ้งย้ายที่อยู่ การขอเปลี่ยนแปลงบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ การขอมีบัตรก่อนบัตรเดิมหมดอายุ การแจ้งรื้อถอนบ้าน การขอจดทะเบียนตั้งชื่อรองหรือชื่อสกุล เป็นต้น หรือการกำหนดให้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอดำเนินการในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล เช่น การแจ้งการตายกรณีตายในบ้านหรือตายในสถานพยาบาล การขอกำหนดเลขประจำบ้าน การจดทะเบียนบันทึกฐานะครอบครัว เป็นต้น โดยให้นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา ารณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชัดเจน ทัวถึงและต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม กรณีพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีสถานการณ์การติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่อนข้างรุนแรง หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศให้สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นหยุดการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เหมาะสม แล้วรายงานกรมการปกครองเพื่อทราบโดยทันที ทั้งนี้ในส่วนกรุงเทพมหานคร ขอให้ปลัดกรุงเทพมหานครนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการเช่นเดียวกับจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนาคม ชิงจิระ)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

โทร ๐-๒๗๙๑-๗๒๒๑

โทรสาร ๐-๒๗๐๖-๙๓๐๘